



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนกร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธานายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร โดยกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในรูปแบบออนไลน์ ตามวิธีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด จึงขอเลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จากเดิมวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจะประกาศรายละเอียดวันและเวลาและวิธีการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของแต่ละตำแหน่งที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ตามขั้นตอนและ QR Code ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)  
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

## ขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่มไลน์

### สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รูปแบบออนไลน์)

เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มัณฑนกร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา นายช่างไฟฟ้า นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานสื่อสาร

**คำชี้แจง ๑.** ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สแกน QR Code เฉพาะตำแหน่งที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๒. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์แล้ว ให้พิมพ์ ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวสอบ ส่งเข้าไลน์ดังกล่าว เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับทราบ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	QR Code
๑	นิติกร	 นิติกร
๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	 นักวิชาการเงินและบัญชี
๓	นักวิชาการพัสดุ	 นักวิชาการพัสดุ
๔	นักจัดการงานทั่วไป	 นักจัดการงานทั่วไป
๕	นักวิชาการสาธารณสุข	 นักวิชาการสาธารณสุข
๖	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	ตำแหน่ง	QR Code
๗	มัณฑนากร	 <p>มัณฑนากร</p>
๘	วิศวกรไฟฟ้า	 <p>วิศวกรไฟฟ้า</p>
๙	วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม)	 <p>วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม</p>
๑๐	วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์)	 <p>วิศวกรด้านชีวการแพทย์</p>
๑๑	วิศวกรโยธา	 <p>วิศวกรโยธา</p>
๑๒	นายช่างไฟฟ้า	 <p>นายช่างไฟฟ้า</p>
๑๓	เจ้าพนักงานสื่อสาร	 <p>เจ้าพนักงานสื่อสาร</p>